

ข่าวประจำวันที 21 มีนาคม 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ผู้จัดการออนไลน์	สั่งตรวจ พงศ.กต.นนทบุรี พบปะ "นายกโก" แคมโพล่ กต.กลาง เร่งฆ่าเชื้อ	3
2	เดลินิวส์ออนไลน์	ชพน. เสนอ 8 ประเด็นแก้ รธน. "สุวัจน์" เฮ! มี ส.ส.4 คนแล้ว	4
3	ไทยโพสต์ออนไลน์	'เทพไท' ไต้ยิบ 9 ข้อจี 'มัลลิกา' ลาออกปัดรับงานเลื่อยขาเก้าอี้ พร้อมแจงคดีตัวเอง	5
4	ไทยโพสต์ออนไลน์	ปปช. เปิดคลังสมบัติ ส.ส.-ส.ว. ป้ายแดง	7
5	สำนักข่าวอิศรา ออนไลน์	ทรัพย์สิน ส.ส.-ส.ว.ใหม่! 'สมศักดิ์' พปชร. 12 ล.- 'จตุรงค์' 26 ล.- สมเด็จจวัดระฆัง 20 ล.	8
6	มติชนออนไลน์	ธนาธร บรรยายทางไกล นศ.มอ.หาดใหญ่ ชี้ แนวโน้ม ศก.ทรุดหนัก ทุนผูกขาดครองเมือง	9
7	มติชนออนไลน์	อ.นิติศาสตร์ เตือน มาตรการรัฐต้องระวัง ชี้ ห้ามคนไทยเข้าประเทศ ทำไม่ได้ ชัด รธน.	11

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ประชาชาติออนไลน์	พริษฐ์ : ยุบสภาไม่พอต้องแก้ รธน. ประชาธิปไตย ไม่จำเป็นต้องแลก ด้วยเลือด	12

# ข่าวอ้างอิง

สังตวรรษ พง.กต.นนทบุรี พบปะ "นายกโก" แอมโผล่ กต.กลาง เร่งฆ่าเชื้อ

เผยแพร่: 20 มี.ค. 2563 18:03 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พบอีกพง.กต. นนทบุรี เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อีกคน เหตุพบปะ "นายกโก" สั่งไปตรวจ กักตัว แอมไปโผล่กต.กลาง เตรียมทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

วันนี้ (20มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้อำนวยการสำนักงานกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือแจ้งมายังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขานุการกต. ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 63 พนักงานสืบสวนและไตสวนชำนาญการกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองประจำสำนักงานกต.จังหวัดนนทบุรีคนหนึ่ง แจ้งว่าได้มีการพบปะใกล้ชิด ได้มีการพบปะใกล้ชิด กับนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้พนักงานคนดังกล่าวรวมทั้งพนักงานและลูกจ้างอีก 2 รายที่ใกล้ชิดพนักงานคนดังกล่าวไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส และให้หยุดพักที่บ้าน เป็นเวลา 14 วันแล้ว

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า พนักงานคนดังกล่าวได้มีการเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานกต.กลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยขณะนี้สำนักงานกต.กลาง ได้มีการตรวจสอบจนได้ข้อมูลทั้งหมดว่าพนักงานคนดังกล่าวเข้ามาติดต่องาน พูดคุยกับพนักงานกต.ในส่วนกลางคนใดบ้าง เพื่อที่หาก อีก 2 วันข้างหน้า ผลตรวจของพนักงานกต.นนทบุรีคนดังกล่าวออกมาว่าติดเชื้อ ก็จะได้ดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้(21)ที่ทางบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด ซึ่งดูแลพื้นที่อาคารศูนย์ราชการจะเข้าทำความสะอาด และอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อพื้นที่ในอาคารทั้งหมดก็ได้มีการประสาน ให้เข้ามาทำความสะอาด อบโอโซนฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานกต.เพิ่มเติมเป็นพิเศษแล้ว

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000028405>

ชพน. เสนอ 8 ประเด็นแก้ รธน. "สุวัจน์" เหมี่ ส.ส.4 คนแล้ว

เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13.18 น.



หลัง “สมักร ป็องวงษ์ “ ส.ส.สมุทรสาคร อดีต อนค.ย้ายชบชาติพัฒนา พร้อมย้ายสำนักงานใหญ่พรรคไปอยู่ “โคราช”

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เวลา 11.45 น.ที่บ้านเลขที่ 333 ถ. ราชวิถี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน เนื่องจากภายในเดือน เม.ย. ต้องมีการประชุมใหญ่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมว่าจะจัดการประชุมรูปแบบใด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 แต่ในส่วนของพรรคก็ต้องเตรียมการไว้ก่อน นอกจากนี้ ยังมี การพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การรับสมาชิกใหม่ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของพรรคประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา การให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรค และการให้ความเห็นชอบเรื่องการย้ายสำนักงานใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาไปที่ จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ การรับสมาชิกใหม่ขณะนี้หลายท่านที่มาสมัครกับพรรค เช่น นายสมักร ป็องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่ขณะนี้นายทะเบียนพรรคชาติพัฒนา ได้ส่งเรื่องไปยังกกต.แล้ว เท่ากับตอนนี้พรรคชาติพัฒนา มีส.ส. 4 คน

นายสุวัจน์ กล่าวถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคมีข้อเสนอ 8 ประเด็น คือ 1.พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่กำหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี จึงอยากให้ทบทวนเป็นทุก 1 ปี 2.ระบบการเลือกตั้ง ควรเป็นในแนวทางเดิมปี 2540 คือ ใช้บัตร 2 ใบ คือเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค ซึ่งเห็นว่า การทำไพรมารีโหวต เก็บเงินค่าสมาชิกเป็นภาระของพรรคการเมือง

ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวอีกว่า 3.ที่มาส.ว. เราเห็นว่าเพื่อยึดโยงประชาชนจึงควรให้มาจากการเลือกตั้ง 4.การสร้างสมดุลในการตรวจสอบขององค์กรอิสระ 5.ในส่วนของงบประมาณ อยากให้ฝ่าย นิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร เสนอการแปรรูปนิติให้ตรงความต้องการประชาชน 6.การเสนอกฎหมายให้สิทธิ์เฉพาะส.ส. และประชาชนเท่านั้น 7.การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยการพิจารณา 3 วาระ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา คือยึดหลักสมาชิก 2 สภาเป็นหลัก และ8.เห็นด้วยที่จะให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง เพื่อยึดโยงประชาชน

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/764149>

20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:59 น.

เทพไทไต่ถามข้อเท็จจริง 'มลิกา' ลาออกปัดรับงานเลื่อยขาเก้าอี้พร้อมแจกคดีตัวเอง



20 มี.ค.63-ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า จากได้ทำหนังสือยื่นถึงนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน สมาชิกพรรคที่ถูกขอล่าว่าหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย และขอให้สมาชิกพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลาออกนั้น ตนมีเหตุผลที่จะชี้แจงดังนี้ 1.เป็นไปตามหลักการ และจุดยืนของพรรค ที่เคยปฏิบัติกันมา เมื่อมีสมาชิกพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถูกขอล่าว่าหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น นายวิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถูกขอล่าว่าหา ได้ใช้เวลาไม่เกิน7วัน ได้ลาออกจากตำแหน่ง นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกขอล่าว่าหา ไม่เกิน5วัน ก็พิจารณาตัวเองลาออก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดได้เพียง2วัน ก็ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งๆที่ได้รับเลือกจากประชาชนเกิน1ล้านคะแนน ทำงานได้แค่6เดือนเท่านั้น

"แต่กรณีของนางมลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ถูกขอล่าว่าหามาเป็นเวลาเกิน7วันแล้ว ยังไม่มีความชัดเจน ในการดำเนินการใดๆจากพรรค ดังนั้น จึงทำหนังสือเพื่อเร่งรัดให้มีการสอบสวน เพื่อไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสียหายอีกต่อไป"

นายเทพไท กล่าวต่อว่า 2.การลาออกจากตำแหน่งระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเป็นสง่างาม เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบความผิด สามารถเข้ากลับมารับตำแหน่งเดิมได้อีก เพราะตำแหน่งที่ ปรีกษารัฐมนตรี เป็นเพียงตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยมติ ครม.ซึ่งต่างกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ต้องได้รับโปรดเกล้า และถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง และถ้าถามว่าไวไปหรือไม่ในการออกมาเรียกร้องให้ลาออก ขอเรียนว่าไม่ได้เร็วเกินไป ได้ให้เวลา กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรแล้ว

3.ตนกับนางมลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ไม่ได้มีความขัดแย้งเป็นการส่วนตัว ไม่มี ความอิจฉาริษยา หรือทำไปเพื่อหวังผลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น เพราะถ้าหากนางมลิกา ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษา รัฐมนตรี ตนเองก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปรับตำแหน่งดังกล่าวแทน จะกล่าวหาว่าไปขับไล่ไล่ส่งเพื่อนร่วมพรรคก็ไม่เป็นความจริง เราต้องยึดหลักการของพรรคมากกว่าตัวบุคคล 4.การดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองภายในพรรค ไม่ใช่ความขัดแย้ง ที่ต้องการเปลี่ยนชั่วคราวในเมืองในพรรค เพราะตนเองเลือกนายจรินทร์เป็นหัวหน้าพรรค แต่เป็นเรื่องของหน้ากานาอนามัยขาดแคลน ประชาชนเดือดร้อน หาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ แต่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีนการเมืองหญิง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรี มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงต้องการจะพิสูจน์ความจริง ทำความจริงให้ปรากฏว่ามีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ และที่ลงชื่อในหนังสือเพียงคนเดียว เพราะไม่ต้องการให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ไม่อยากร่วมรัฐบาลบ้าง กลุ่มไหวตสวนญาติดี ม.44บ้าง หรือกลุ่ม17ส.ส.ไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัสบ้าง

5. เรื่องนี้ไม่ใช่ขบวนการเลื่อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีคนใด เพราะข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีเท่านั้น และบรรยากาศในขณะนี้ยังไม่มีวี่แวงการปรับ ครม.เลย สำหรับผมก็ได้ประกาศมาโดยตลอดว่าจะไม่ เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างเด็ดขาด

6. ข้อกล่าวหาว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นการรับงานทางการเมืองของบางกลุ่มมา และเป็นพวกเดียวกับนายอัคริยะ เรื่องรัตนพงษ์นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะผมกับนายอัคริยะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว และได้สัมภาษณ์เรียกร้องให้นายอัคริยะเปิดเผยข้อจริงของคนที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยกลับยัง โดนนายอัคริยะ ถูกเหยียดหยาม ไม่ให้ราคาข้อเรียกร้องของผม จึงไม่ใช่คนพวกเดียวกัน หรือรับงานกันมาเพื่อหวัง ผลทางการเมืองอย่างแน่นอน" นายเทพไท กล่าว

7. การกล่าวหาว่าตนมีคดีความ ตกเป็นจำเลยในศาล ทำไม่ไม่แสดงสปิริตโดยการลาออกจาก ส.ส.นั้น ขอชี้แจงว่า ตนเองมีหลายคดีตั้งแต่เป็นโฆษกส่วนตัวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จัดรายการสายล่อฟ้า เป็นคดีหมิ่นประมาท และคดีเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราชเป็นคดีอาญา ไม่ได้เป็นคดีทุจริตต่อหน้าที่ แต่ถ้าหากตนได้ใช้หน้าที่ ส.ส.ไปตบทรัพย์ รับผลประโยชน์ หรือทุจริตต่อหน้าที่โดยมิชอบ ตนก็พร้อมจะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตำแหน่งในทันที

8. ขอทำหน้าที่พิทักษ์อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ 10 ข้อ และเงื่อนไข3ข้อในการเข้าร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ3เรื่องการทุจริต จะต้องบังคับใช้กับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นให้กับพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใด

และ9. ขอขอบคุณหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน5คน เพื่อสอบข้อเท็จจริงว่าสมาชิกพรรค เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัยหรือไม่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่เป็นอุดมการณ์ในการทำงานการเมืองของพรรคต่อไป และคณะกรรมการชุดนี้ต้องสอบคู่ขนานกับการตรวจสอบของคณะกรรมการการ ปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/60342>



20 มี.ค 63 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2 ราย คือ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ม.ค.63 โดยนายสมศักดิ์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,482,702 บาท มีหนี้สิน 3,500,000 บาท พร้อมระบุว่า เป็นเงินกู้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือจากนางนภาพร ควรสนธิ มีที่อยู่ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทำสัญญากู้เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,982,702 บาท อย่างไรก็ตาม นายสมศักดิ์ ระบุว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นที่ดิน 6 โฉนด มูลค่ารวม 11,031,950 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นที่ดินที่ ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ไม่มีทรัพย์สินอื่นแต่อย่างใด

ขณะที่นายจตุรงค์ เสริมสุข ส.ว. กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 พร้อมคู่สมรส นางนิภาภัทร เสริมสุข อาชีพแม่บ้าน ค่าขายเล็กน้อยที่บ้านพักอาศัย นายจตุรงค์ ระบุเดิมมีอาชีพนายความ ที่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,731,992 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,227,791 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 22,504,201 บาท ทั้งนี้ นายจตุรงค์ ระบุว่า มีทรัพย์สินอื่น จำนวน 18 รายการ มูลค่ารวม 20,677,000 บาท อาทิ ปากกา ชูบทองดูปองต์ นาฬิกาข้อมือชายยี่ห้อหรู นาฬิกาฝั่งเพชร แหวนทอง แหวนเพชร แหวนทองล้อมเพชร ต่างหูทองฝังเพชรรูปหัวใจ ต่างหูทอง ต่างหูเพชร สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ ชุดเหรียญพระมหาชก พระเครื่องสมเด็จเจ้าวัดระฆัง(ที่ระบุว่ามูลค่า 20 ล้านบาท)

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/60347>

ทรัพย์สิน ส.ส.-ส.ว.ใหม่! 'สมศักดิ์' พบชร. 12 ล.- 'จตุรงค์' 26 ล.-สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์ฯ 20 ล.



ทรัพย์สิน 2 ส.ส.-ส.ว.ป้ายแดง 'สมศักดิ์ คุณเงิน' พบชร. 12.4 ล้าน ที่ดิน 6 แปลง ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 11 ล้าน 'จตุรงค์ เสริมสุข' 26.7 ล้าน มีพระสมเด็จเจ้าวรวงศ์ฯ 1 องค์ 20 ล้าน ชุดเหรียญพระมหาชนก 5 ล้าน

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง 2 ราย ได้แก่

1. นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ แจ้งสถานะว่าหย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,482,702 บาท เป็นเงินฝาก 7 บัญชี 150,752 บาท ที่ดิน 6 แปลง (ในพื้นที่ ต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทั้งหมด) 11,031,950 บาท บ้าน 1 หลัง 1 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน 3 แสนบาท มีหนี้สิน 3.5 ล้านบาท เป็นหนี้กับนางนภาพร วรรณศิริ เมื่อ 17 มี.ค. 2563

มีรายได้ (ไม่ระบุว่าจะต่อปี หรือระหว่างดำรงตำแหน่ง) จากเงินตอบแทนประจำตำแหน่ง ส.ส. 1,362,720 บาท มีรายจ่ายรวม 378,360 บาท เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 3.6 แสนบาท เบี้ยประกันสุขภาพ 18,360 บาท

สำหรับนายสมศักดิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากนายวิธ เตชะเจริญสุข ส.ส.พื้นที่เดิม ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต คดีกล่าวหาพัวพันการจ้างวานฆ่าอดีตปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศาลไม่ให้ประกันตัว ทำให้สิ้นสุดสภาพการเป็น ส.ส.

2. นายจตุรงค์ เสริมสุข ส.ว. มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 26,731,992 บาท มีหนี้สินรวม 4,227,719 บาท มีรายได้รวม 1,842,720 บาท มีรายจ่ายรวม 571,200 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ แจ้งครอบครองพระเครื่องสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์ฯ 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2533 มูลค่า 20 ล้านบาท ชุดเหรียญพระมหาชนก 1 ชุด (3 เหรียญ) ได้มาเมื่อปี 2539 มูลค่า 5 ล้านบาท

สำหรับนายจตุรงค์ เสริมสุข ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ว. แทนนายชยุต สืบตระกูล อดีต ส.ว. ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินตาบอดของ กทม. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการนายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่า กทม. ทำให้สิ้นสุดสภาพการเป็น ส.ว.

อ้างอิง : <https://www.isranews.org/article/isranews/86591-isranews-23.html>



## ธนาร บรยายทางไกลมศ.มอ.ภาคใหญ่ ซี แนวโน้ม ศก.ทรหดหนัก ทุนผูกขาดครองเมือง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 19:35 น.



เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายธนาร จรุงเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โฉมใหม่ทางเฟซบุ๊ก บรรยายทางไกลในฐานะอาจารย์พิเศษ ในหัวข้อ “ทางเลือกของคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ move on” ให้กับนักศึกษาโครงการเศรษฐกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพูดถึงสิ่งที่นักศึกษาที่เข้าร่วมการบรรยายในวันนี้จะต้องเจอในอนาคต ซึ่งเกิดจากปัจจัย 3 ประการ อันได้แก่ 1) ภาวะเศรษฐกิจมหภาค 2) โครงสร้างอำนาจ ปัญหาทางการเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ 3) เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

นายธนาร กล่าวว่า ในด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มถดถอยอยู่แล้วไม่ว่าจะมีไวรัส covid-19 หรือไม่ และสถานการณ์ของ covid-19 ก็กำลังมาซ้ำเติมสถานะของเศรษฐกิจไทยให้เลวร้ายลงไปอีก แน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการใช้จ่ายใช้สอย จะนำมาสู่การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2020 การส่งออกที่เป็นที่พึ่งของเศรษฐกิจไทยมาตลอดก็ติดลบ เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งผ่านไป เมื่อการส่งออกซึ่งไม่ได้ดีเป็นทุนอยู่แล้ว มาเจอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการบริโภคที่ลดลง เศรษฐกิจไตรมาส 1-2 และอาจจะ 3 ด้วยจะติดลบแน่นอน ในกรณีที่ดีที่สุดคือ จะกลับมาดีได้ในไตรมาส 4 ของปี 2563 ในด้านปัจจัยโครงสร้างอำนาจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปัญหาที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารคือโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนรวย และทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนสูงขึ้น ในปี 2016 ความมั่งคั่ง 58% อยู่ในมือของคนเพียง 1% แต่ในปี 2018 ความมั่ง 67% อยู่ในมือของคนเพียง 1% ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

“หลังการยึดอำนาจ รัฐบาลประยุทธ์ 1 เสนอเศรษฐกิจโมเดลประชารัฐ ด้วยความเชื่อที่ว่ากลุ่มทุนใหญ่กับภาครัฐร่วมกันออกแบบและจัดการนโยบาย จะดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลางขนาดเล็กและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ หลักคิดคือกลุ่มทุนใหญ่เป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจ เปิดเสรีดึงกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแลคนยากไร้ แต่ในความเป็นจริงที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มที่น่าจะให้เห็นมีอยู่สี่ประการ คือ 1) การให้ทุนใหญ่กำหนดทิศทางประเทศ จะทำให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น 2) อำนาจที่มาจากการแต่งตั้ง การทำรัฐประหาร สูงกว่าเสียงประชาชนทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมรุนแรงมากขึ้น 3) แนวคิดที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก จะทำให้ประเทศไทยเติบโตแบบไร้เทคโนโลยี และ 4) การกดทับกีดกันเสรีภาพจะนำไปสู่อุปสรรคในการพัฒนามนุษย์และนวัตกรรม” นายธนาร กล่าว

นายธนธร กล่าวว่า ปรากฏการณ์การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด มีตัวอย่างเช่นกรณีการใช้มาตรา 44 แก่กฎระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในการประมูลต่อสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบิน, การที่ประเทศไทยมีจำนวนธนาคารต่อสัดส่วนประชากรน้อยที่สุด อยู่แค่ 0.33 ธนาคารต่อประชากร 1 ล้านคน, กรณีการใช้มาตรา 44 ยึดการจ่ายชำระค่าสัมปทานให้กับกลุ่มทุนที่วิดิจิทัลและกลุ่มทุนโทรคมนาคมมูลค่ากว่า 23,664 ล้านบาท, กรณีรถไฟฟาสายสีทองที่เป็นสถานีทางตัน มีสถานีจอดที่หน้าห้างสรรพค้าขนาดใหญ่ ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะเป็นรถไฟฟาสายรองในการเชื่อมสายสีเขียว สีม่วง และสีแดงเข้าด้วยกัน สิ่งที่ตนยกมาให้เห็น ก็เพื่อต้องการทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจทางการเมืองกับการผูกขาดทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างรัฐและทุน หนทางทำมาหากินของคนธรรมดาเป็นเรื่องยากเย็น กลุ่มทุนขนาดใหญ่พึ่งพิงอำนาจรัฐ การออกกฎหมายที่เอื้อผลประโยชน์ ที่ปิดโอกาสไม่ให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ตัวเองสั่งสมความมั่งคั่งได้” นายธนธร กล่าว

นายธนธร กล่าวว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ กลุ่มทุนขนาดใหญ่จะทำธุรกิจเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ OEM หรือสินค้าที่ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูง ทำการแข่งขันในตลาดโลก ไปช่วงชิงส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดโลกกลับเข้ามาในประเทศไทย ในขณะที่สินค้าพื้นฐาน, สินค้าขั้นปฐมภูมิ, สินค้าทุติยภูมิ ควรเป็นโอกาสของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งในโมเดลเช่นนี้ต่างหากที่จะสามารถนำไปสู่การดึงให้กลุ่มทุนขนาดกลาง-ขนาดเล็ก และประชาชนได้รับส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจได้อย่างถ้วนหน้า แต่ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มทุนใหญ่เลือกที่จะครอบครองตลาดสินค้าปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ และมาเบียดบังผู้ประกอบการในสินค้าขั้นพื้นฐาน สิ่งนี้นำไปสู่คำถามต่อไป ว่างบประมาณที่มีอยู่ในประเทศควรต้องใช้เพื่อใคร การเอื้อประโยชน์ที่ตนพูดมามีต้นทุนจากภาษีของประชาชนทั้งนั้น ไม่ว่าจะในรูปแบบงบประมาณที่ต้องจ่ายไปหรือรายได้ที่จะหายไปของรัฐจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน คำถามคืองบประมาณของประเทศที่มีอยู่ 3.3 ล้านล้านบาท มีส่วนที่เป็นงบผูกพัน 2.1 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่รัฐบาลออกแบบเองได้ 1.2 ล้านล้านบาท ถ้าเราเอางบส่วนนี้มาดูแลคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนส่วนน้อยของประเทศ ประเทศของเราจะก้าวไปไกลได้มากแค่ไหน

“ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ง AI และ automation กำลังส่งผลกระทบต่อทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจสื่อ ธุรกิจธนาคาร การเงิน บริการ ให้ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า สำหรับงานในอนาคตข้างหน้า สิ่งที่สำคัญมากนอกจากสมองฝิ่งที่ทำงานในด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์) แล้ว สิ่งที่สำคัญมากคือจินตนาการ เพราะทุกวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์ เซนเซอร์ แอปพลิเคชัน โปรแกรมต่างๆที่ทดแทนการทำงาน บางส่วนของสมอง มือ หู จมูก ตา ปากได้หมดแล้ว แต่สิ่งที่ AI และ automation ยังทดแทนไม่ได้คืองานประเภท 3C (Creative, Craft, Care)” นายธนธร กล่าว

นายธนธร กล่าวต่อว่า ส่วนจะรับมือกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้อย่างไร แน่แน่นอนว่า ในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มารับใช้สังคม รับใช้ประชาชนส่วนใหญ่ รับใช้โลก เช่น ในเมื่อเราสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณเท่าเดิมโดยใช้จำนวนคนที้น้อยลงแล้ว เราสามารถลดเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ลงได้ อย่างที่ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วได้ทำมา เช่นในเยอรมนีมีการลดเหลือแค่ 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้ว ทำให้ประชาชนมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัว อยู่กับครอบครัว ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ชีวิตส่วนตัวมากขึ้น โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2074264](https://www.matichon.co.th/politics/news_2074264)

## อ.นิติศาสตร์ เตือน มาตรการรัฐต้องระวัง บี ห้ามนคนไทย เข้าประเทศทำไม่ได้ ขัดธรม.

วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 16:44 น.



เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อ.คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความแสดงความเห็น กรณีมาตรการที่ถูกกำหนดโดย กพท. ที่อาจจะเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมเองไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่มีประเด็นทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของรัฐในช่วงการระบาดของ covid-19 ซึ่งล่าสุดมีผู้สอบถามผมมาเกี่ยวกับมาตรการที่ถูกกำหนดโดย กพท. บางประการ ณ ที่นี้

การออกมาตรการต่างๆ ของรัฐ "สำหรับคนไทย" ที่จะเข้ามายังประเทศไทยจากประเทศต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ covid-19 นั้น จริงอยู่ว่ารัฐเองจะต้องคำนึงถึงการป้องกันการติดต่อของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมที่จะชั่งน้ำหนักกับ “เสรีภาพในการเดินทางของ” ซึ่งถูกรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญด้วย กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เสรีภาพในการเดินทางของพลเมืองไทยถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญให้มีสถานะเป็น "เสรีภาพสัมบูรณ์" (Absolute freedom) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกรับรองไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2492 (ม.41) ตราบจนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ม.39)

ดังนั้น มาตรการต่างๆ ของรัฐหากมีลักษณะของการเพิ่มภาระอันมีลักษณะของการเข้าไปกำหนดเงื่อนไข ก้าวล่วงเข้าไปกระทบต่อเสรีภาพแห่งสิทธิ ย่อมเสี่ยงกับการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้

การที่ผมกล่าวเช่นนี้ได้หมายความว่ารัฐเองจะไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ในการป้องกันการระบาดของเชื้อ covid-19 ได้เลย เพราะต้องไม่ลืมว่ารัฐเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้รัฐนั้นดำรงคงอยู่ได้อันเป็นหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รัฐสามารถมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุม หรือเพื่าระวังกลุ่มพลเมืองไทยที่เข้าประเทศและอาจอยู่ในข่ายของบุคคลที่เสี่ยงกับการติดเชื้อได้ แต่กรณีอาจเป็นปัญหาในทางรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ อาจขัด หรือแย้งต่อ ม.39 ของรัฐธรรมนูญ หากปรากฏว่ามาตรการของรัฐนั้นๆ มีลักษณะเป็นการห้ามมิให้พลเมืองไทยเข้ามาในประเทศเลย

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2073543](https://www.matichon.co.th/politics/news_2073543)

วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 19:05 น.

พิธีกร : ยุบสภาไม่พอต้องแก้ รธน. ประชาธิปไตย ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยเลือด



## สัมภาษณ์พิเศษ

โดย ปิยะ สารสุวรรณ

การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหนุ่ม-คนสาว นักเรียน-นักศึกษา “แฟลชม็อบ” เป็นไฟลามทุ่ง จากลานปัญญาชนสาดส่องแสงไฟแห่งความหวังไปถึงรัฐสภา-ทำเนียบรัฐบาล

“ประชาชาติธุรกิจ” สนทนาพิเศษ “ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” นักการเมืองเลือดใหม่ ที่ผันตัวเองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่-Newdem ในสนามนักเลือกตั้ง-กติกากำมะลอ

ผู้นำเคลื่อนไหว สตาร์ตอัฟลงสมรภูมิประชาชน “ถือธง” มติมหาชน อาสาเย็นแวงหน้า โยนข้อเสนอถึงผู้มีอำนาจเปิดวง แก่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

### 3 ปัจจัยแฟลชม็อบ

“ไอติม” หัวขบวนกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า เป็น “กระจกสะท้อน” ความ “ไม่พอใจ” ของคนหนุ่ม-คนสาว คนรุ่นใหม่ ต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 3 ประการ

**ประการแรก** ความไม่พอใจระบบการเมืองปัจจุบัน เป็นระบบที่ห่างเหินกับคำว่าประชาธิปไตย ระบบที่ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมือง รัฐบาลไม่มีความชอบธรรม

**ประการที่สอง** ความไม่พึงพอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่โปร่งใส เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เงินภาษีถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศ หรือใช้เพื่อเอื้อคนบางกลุ่ม

**ประการที่สาม** ความไม่พึงพอใจรัฐบาลในประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิกฤต เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด-19 วิกฤตสุขภาพ

### ข้อเสนอชิงบวก-ลดแรงปะทะ

“ไอติม” คาดเดาไม่ได้ว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนในรอบ 30 ปี จะเป็นไฟลุกโชน-แตกหัก เพราะเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ วิธีการชุมนุมย่อมเปลี่ยนไป

“เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงการชุมนุม คาดหวังว่าคนจะออกมาอยู่ในสถานที่หนึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน เป็นวันเดือนปี แต่ปัจจุบันมีลักษณะเป็นแฟลชม็อบ ที่มาวันเดียว 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง ต่างคนต่างแยกย้าย เป็นวิวัฒนาการการชุมนุม”

“แพลซมีอบทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่ต้องเสียสละหลายอย่าง แทนที่จะกลางาน ลาเรียนเป็นวัน ๆ ก็มาเพียงชั่วโมง สองชั่วโมง แล้วก็แยกย้ายกลับไป แต่สามารถแสดงผลได้ ความเสี่ยงเรื่องความรุนแรงน้อยลง ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพ”

สิ่งที่เขาอยากเห็น คือ ไม่เกิดการสูญเสีย-นองเลือด ชั่วรอยเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 6 ตุลาฯ และพฤษภาทมิฬ

“ความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หวังว่าจะไม่มีการสูญเสีย ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชน ได้ประเทศที่มีกติกาโดยชอบธรรม”

“ระดมความคิดสร้างสรรค์ แสดงพลังอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยง การชุมนุมต่อเนื่องเป็นวัน สัปดาห์ เดือน บนท้องถนน อาจลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง การปะทะ กองทัพนำไปเป็นเงื่อนไข-ข้ออ้างของการรัฐประหาร”

“ก้าวถัดไป คือ การรวบรวมข้อเสนอเชิงบวกให้ได้มากที่สุด ออกมาแสดงผลทุกกลุ่มโดยมีจุดร่วมในข้อเสนอ และเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ”

### แก้รัฐธรรมนูญดับไฟคนหนุ่มสาว

“ไอติม” โยนข้อเสนอจุดร่วม-สงวนจุดต่าง คือ **แก้ไขรัฐธรรมนูญ** ลดแรงกดดันไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์

“บางคนบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ลาออก ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ พอแล้ว แต่ผมคิดว่าไม่พอ เพราะท้ายที่สุดอาจจะมีนายทหารอีกคนเข้ามาทำหน้าที่แทน และยังอยู่ภายใต้กติกาเลือกตั้งเหมือนเดิม ยังมี ส.ว. 250 คน ยังมีกรรมการเลือกตั้งชุดเดิม”

ยิ่งไปกว่านั้น พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงในเขตเลือกตั้งได้ต้องมีสมาชิกพรรคอย่างน้อย 100 คนในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นสิ่งที่ถูกยกเว้นในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

“ถามว่าพรรคการเมืองไหนบ้างที่มีสมาชิก 100 คน ทุกเขตเลือกตั้ง พร้อม มีอยู่ไม่กี่พรรค พลังประชารัฐครบ ภูมิใจไทย อาจจะครบ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ไม่แน่ใจ ก้าวไกลและพรรคกล้า ตัดออกไปได้เลยเพราะเป็นพรรคใหม่”

“ถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้นและเลือกตั้งเร็ว ผู้ที่ได้เปรียบอาจจะเป็นผู้ที่เขียนกติกา กลายเป็นว่าเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ต้องการ ฉะนั้น จุดร่วมสำคัญ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ เพราะความไม่พอใจสามารถแก้ได้ด้วยรัฐธรรมนูญ”

รัฐบาลที่แก้ปัญหาก็จริง คือ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และการรวมตัวของกลุ่มคนที่พรรคก็ได้ที่มีอุดมการณ์ตรงกัน เพราะถ้ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำให้มีพรรคการเมือง 10-20 พรรค เข้ามารวมกันเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ รวมตัวกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่มีต่อประเทศ ทุกอย่างจึงมาจบลงที่รัฐธรรมนูญ”

### ชูธงแก้รัฐธรรมนูญฝ่าวิกฤต

“ไอติม” ยืนยันว่า การแก้รัฐธรรมนูญสามารถทำควบคู่กันกับการแก้เรื่อง “ภัยแล้ง-โควิด-เรื่องเศรษฐกิจ” ได้ เหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งขณะนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง”

“เราสามารถแก้รัฐธรรมนูญและสร้างกติกาของประเทศที่เอื้อต่อการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ชอบธรรม มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ การแก้รัฐธรรมนูญกับการแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันได้”

ขณะนี้ “ไอติม” เดินสายร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน (con lab) เพื่อสร้างเวทีจำลองความเข้าใจ หากจุดร่วม-ประนีประนอมจุดต่าง ทั้งในกรุงเทพฯ ปัตตานี เชียงใหม่ และลำปาง เป็นกลไกภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการต่อสู้คู่ขนาน 1.การแก้ไขผ่านกลไกรัฐสภา ข้อเสนอของกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นสัญญาณว่า สภาเป็นที่ฟังของประชาชนได้หรือไม่”

“ผู้มีอำนาจไม่มีความต้องการที่จะแก้ไขจริงหรือไม่ ทำยที่สุดจะไปตกที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคว่า มีความจริงใจกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหน อย่างน้อย 2-3 เรื่องที่ทุกพรรคเห็นต้องกัน เช่น การเลือกตั้งนายกฯเป็นเรื่องของ ส.ส.”

“บางพรรคเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านค่อนข้างเห็นตรงกัน

ถ้าเราสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้ทุกพรรคการเมืองออกมายืนยันพร้อมกันว่า พร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่สำคัญ จะเป็นสัญญาณที่ดี”

2.ภาคประชาชนยังต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความตระหนักเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญ เข้าใจปัญหา เข้าใจถึงความสำคัญ เพื่อร่างข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม และหาจุดร่วมที่ทำให้เดินหน้าอย่างมีเอกภาพ

### รัฐบาลอยู่ได้ กติกาต้องเป็นธรรม

ความยากของการแก้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ยาก นอกจากกฎเกณฑ์ที่ติดล็อกไว้หลายชั้นแล้ว เจตนาของผู้มีอำนาจก็บ่งชี้ถึงการกระทำว่าต้องการแก้หรือไม่แก้ เพราะมีพรรคการเมืองได้ประโยชน์จากกติกาที่ “ออกแบบมาเพื่อพวกเรา”

“รัฐบาลจะอยู่ได้ ต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ไม่ใช่รัฐบาลที่ได้รับการขึ้นชอบ แต่จะอย่างไรให้คนที่ไม่ได้ขึ้นชอบรัฐบาลยอมรับสถานะของรัฐบาลนั้น ซึ่งมาจากกติกาที่เป็นกลางและชอบธรรม”

“แต่ชัยชนะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้มา ไม่ได้มาด้วยกติกาที่เป็นกลางและเป็นธรรม กลายเป็นว่าคนที่ไม่พอใจรัฐบาล ไม่ใช่เพียงไม่พอใจในผลงาน แต่ไม่พอใจในที่มาของรัฐบาลด้วย ทำให้เสื่อมศรัทธาในที่มาไม่ชอบธรรมผูกมัดรัฐบาลชุดนี้”

“ถ้าคุณยังอยากมีโอกาสมีอำนาจอยู่ต่อ ต้องปรับกติกาให้เป็นกลางและมาสู้กันในเกม เพราะทำยที่สุดแล้ว ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะ มีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนเท่ากัน”

“ตราบใดที่คุณยังชนะในกติกาที่คุณเขียนเข้าข้างตัวเอง ทำยที่สุดแล้วคุณอาจได้เข้าไปสู่อำนาจในช่วงระยะสั้น แต่ในระยะยาวศรัทธาของประชาชนจะเป็นหุ่นที่ตกลงมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยน”

### ล้อมวง Democracy Dialogue

“ไอติม” อยากเห็นตัวแทนผู้มีอำนาจของทุกโครงสร้างอำนาจ เช่น กองทัพ-รัฐบาล-พรรคการเมือง-ข้าราชการ-เกษตรกร-นักศึกษา-ผู้ประกอบการเข้ามาล้อมวงคุยเป็น democracy dialogue

สิ่งที่ผู้จัดอยากเห็น คือ ความหลากหลายของผู้เข้าร่วม คนทุกรุ่น ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ เกษตรกร พนักงานบริษัท ข้าราชการ ผู้ประกอบการ อยากเชิญชวนใครจากกองทัพ ใครจากภาคการเมืองมาเข้าร่วมด้วย จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

ลองนึกถึงภาพ ตัดอคติออกหมด มองว่ารัฐธรรมนูญหรือกติกาที่เราอยากเห็น คือ อะไร แล้วมาร่างรัฐธรรมนูญร่วมกันใหม่ ในห้องนั้นมีนักศึกษาคนหนึ่ง มีเกษตรกรคนหนึ่ง มีข้าราชการคนหนึ่ง มีทหารคนหนึ่ง ล้อมวงคุย

“ผู้มีอำนาจทั้งหมด ยกตัวอย่างไอซ์แลนด์ มีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน มีการจัดวงล้อมคุยกันบนหลักการ ให้พื้นที่คนธรรมดาที่มีอำนาจน้อย พูดเยอะที่สุด พูดมากกว่าผู้มีอำนาจ”

“ไม่ใช่การล้อมวงโดยผู้มีอำนาจถือสิทธิ์เหนือผู้อื่น หรือพูดได้มากกว่าผู้อื่น หรือมองว่าความคิดของตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น เป็นการล้อมวงที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันแท้จริง”

### 5 ยกเลิก 5 ยกกระต๊บ

“ไอติม” เปรียบข้อเสนอ 5 ยกเลิก 5 ยกกระต๊บ ที่โยนลงไปใน “พื้นที่ทางความคิด” เปรียบเสมือนไฟล์คอมพิวเตอร์เวอร์ชัน 1 เป็น “living document” หรือ “เอกสารที่มีชีวิต”

“ผมไม่ต้องการให้เป็นเอกสารที่ตายตัว อยากให้เป็นเหมือน living document หรือเอกสารที่มีชีวิต ที่ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่ได้มีเพียงเวอร์ชัน 1 แต่มีเวอร์ชัน 2 เวอร์ชัน 3 สามารถหยิบยกไปใช้ต่อ ถกเถียง ดัดแปลงได้ทั้งหมด”

“เวอร์ชันสุดท้าย ต้องเป็นเวอร์ชันที่ประชาชน 60 ล้านคน ไปแตะมันแล้ว เป็นข้อเสนอที่มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดของความสำเร็จ คือ ปริมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชน มากกว่าตัวเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน”

### **ประชาธิปไตย-เก้าอี้สามขา**

“ไอติม” คือ คนแรก ๆ ที่ “จุดพลุ” เรื่องการปฏิรูปกองทัพ-ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เขาจึงยอมรับว่า ต่อให้เขียนรัฐธรรมนูญได้อย่างไร ถ้ากองทัพยังทำรัฐประหารอยู่ รัฐธรรมนูญก็จะถูกฉีกซ้ำ-ซาก ดังนั้น ประชาธิปไตยจึงเหมือน “เก้าอี้สามขา”

“การทำรัฐประหาร คือ การใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญดีแค่ไหน ถ้ากองทัพยังทำรัฐประหารอยู่ รัฐธรรมนูญต่อให้เขียนดีแทบตายก็แก้ปัญหาการรัฐประหารไม่ได้”

“เราต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดก่อน และหาวิธีการอื่นเพื่อปฏิรูปโครงสร้างประเทศให้มีโอกาสทำรัฐประหารน้อยลง เช่น การปฏิรูปกองทัพ การมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพื่อหาทางออกภายใต้กลไกรัฐสภา-กลไกประชาธิปไตย”

ถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยที่ยืนอยู่บนเก้าอี้ได้และไม่ล้ม ขาที่ 1 ต้องมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาที่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ดูเหมือนว่าเป็นขาที่แข็งแรง แต่จริง ๆ เป็นขาปลอม เป็นขาที่อ่อนแอ และไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยจริง

ขาที่ 2 คือ ขาของการปฏิรูปกองทัพ กองทัพอยู่ภายใต้พลเรือนจริง และขาที่ 3 คือ การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-434968>